

KTISระดมทุน2.8พันล้านบาทปี ขยายร่ง.น้ำตาล-ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลคั้นรายได้

“KTIS” บักรงเข้าตลาดหุ้นไทยกลางปีนี้ คาดระดมเงิน 2.8 พันล้านบาท หนุนขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาล และต่อ ยอดธุรกิจทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล-ก๊าซชีวภาพ-โรงงานปุ๋ย หวังกระจายรายได้ ย้ำธุรกิจยังโตสวนปัญหาการเมืองไม่ถ่วง

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลที่มีกำลังการผลิตสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในช่วงกลางปี นี้ เพื่อระดมเงินใช้ขยายกิจการต่าง ๆ ในเครือมีมูลค่ารวม 2,840 พันล้านบาท

โดยในส่วนแรกจะใช้ขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาล ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 740 ล้านบาท รวมถึงจะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขานอ้อย 2 แห่ง แห่งละประมาณ 960 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัท และจะลงทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) ประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพประมาณ 50 ล้าน



ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

บาท ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่ KTIS ต้องการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจในส่วนอื่น ๆ เนื่องจากบริษัทต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นจะต้องไม่พึ่งพิงธุรกิจผลิตน้ำตาลมากเกินไป เพราะจะมีความเสี่ยงทั้งความผันผวนของราคา และความต้องการน้ำตาลในตลาดโลก หลังจากนั้นโครงสร้างรายได้จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้จากน้ำตาลประมาณ 80% และธุรกิจ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมาณ 20% “ตอนนี้คงยังไม่สามารถบอกได้ว่า โครงสร้างรายได้ของเราจะเป็นอย่างไร แต่เราต้องการจะทำให้ธุรกิจอยู่ภายใต้แนวคิด More than Sugar จึงจำเป็นต้องสร้างรายได้ในส่วนอื่น ๆ ให้โตด้วย โดยใช้ KTIS เป็นแกนถือหุ้นบริษัทอื่น ๆ ในเครือ”

สำหรับปัจจุบัน KTIS มี 5 ธุรกิจ ในเครือ ได้แก่ 1.ธุรกิจน้ำตาล KTIS กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 3 โรงงาน มีกำลังการผลิตรวม 8.8 หมื่นตันอ้อยต่อวัน 2.บริษัทเกษตรไทยไบโอพาวเวอร์ (KTBP) ประกอบธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ส่งขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 3.บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอรั จำกัด (EPPCO) กำลังการผลิต 1 แสนตันต่อวัน

จำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยให้กับอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 4.บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด (EPC) โรงผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 2.3 แสนลิตรต่อวัน มีลูกค้าเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศ และ 5.บริษัท เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จำกัด กำลังการผลิตเบื้องต้น

9 พันตันต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองตลาด และมีแผนจำหน่ายสร้างรายได้ในปลายปีนี้

นายประพันธ์กล่าวว่า บริษัทจะกระจายหุ้นเป็นครั้งแรกให้แก่ประชาชน (IPO) จำนวนประมาณ 957.83 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 24.64% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม KTIS ถือหุ้นรวม 70% (หุ้นในส่วนนี้มีกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำตาลรายใหญ่ของโลก และบริษัท นิซชิน ชูการ์ ถืออยู่ประมาณ 7.5%) นักลงทุนทั่วไป 20% กลุ่มนักลงทุนจากสิงคโปร์ 4-6% ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นเดิมและพันธมิตร

“ยืนยันว่าแม้ช่วงนี้ประเทศไทยจะยังคงมีปัญหาทางการเมือง แต่เชื่อว่านักลงทุนจะตอบรับในทิศทางที่ดี เพราะธุรกิจน้ำตาลที่สร้างรายได้หลักให้ KTIS นั้น ส่วนใหญ่มาจากการขายในต่างประเทศ 75% ส่วนที่เหลือในประเทศ และยังมีกำไรจำหน่าย โดยเซ็นสัญญาระยะยาวเป็นรายปี จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสั้น ทั้งนี้ รายได้ของกลุ่ม KTIS ในรอบ 3 ปี อยู่ในระดับประมาณ 2-2.4 หมื่นล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ก่อนเข้าตลาดอยู่ที่ประมาณ 5-6 เท่า